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Umsbgn um mál 306, frumvarp til laga um timahundnar endurgreíöslur 
vegna kvikmyndagerðar á íslandi {fram lenging gild istims laganna).

Truenorth ehf., fagnar þessu frumvarpi sem er lykill að þvi aö erlend 
kvikmyndaverkefni ratr til islands

Trjenorth er fyrirlæki sem hefur sérhaeft sig i að þjónusta erlenda aöila sem vilja 
kvikmynda á ísJandj Ftest af stærstu erlendu kvikmyndaverkefnunum sem ratað 
hafa tii isiands fra 2003 hafa venð unnin af Truenorth og að auki unnu 
lyktlstarfsmenn fyrirlÆkisms a síserstu verkefnunum sem komu tiJ iandsins fyrir þann 
tima. sem starfsmenn annars fyrirtækjs. Reynsla okkar af þessum lögum og 
framkvæmd þeirra er þvi umtalsverö.

Kostur erlendra kv»kmyndaverkefna er sá 30 þau hafa óli veriö fjármögnuð fynrfram 
og kemur fjármagnið að öllu leiti erlendis frá. Ef þessi verkefni rata ekki tiL Islands 
eru þau framleidd i óðru landl og nýtur þaö land góös af þeirri fjárfeslingu

Island var i höpi frumkvööla þeirra sem komu á endurgreiöslukerfi fyrtr kvikmyndir. 
Siðan þá hafa sambaerileg kerfi veriö tekin upp I fjölmörgum [öndum ViÖa um 
heimmn enda hafa stjörnvold alís staðar attað sig & hversu mikilvæg innspýting þettð 
er :i hagkerfið og hvermg þetta borgar sig íyfjr bæÓ' landiö og framleiðendurna. Ekki 
er Eangt siðan að forsætisráöherra Nýja Sjálands sá sig knúinn til að hafa milligöngti i 
samningum viö kvikmyndaslúdíótð Warner 8ros ttl aö tryggja þaö að kvikmynd 
b/ggö á sögu J.R.R. Tolkien um Hobbitan yrðí ðrugglega tekin upp þar i landi eins og 
þrileikurinn um Hringadróttinsögu, enda geröu stjórnvöld sér grein fynr hversu 
grfurlega mikiö fjárhagslegt tjön þaö yrði fym bæö< kvikmyndaiönaömn þar sem oa 
ríkissjóö ef kvikmyndatökurnar færu annaö.
Stjórnenóu^ st»rstu kvikmyndaveranna, sem hafa yfirstjóm yfir fjármógnun 
kvikmyndanna og hvar þær eru framleiödar, lita fyrst til þess hvort endurgreióslukerfi 
er t boöi f viðkomandi landt Ef svo er ekki. er ekkert meira skoöað I því landi og 
annaö land fundiö sem býður upp á endurgreiðslur af kostnaöi

Fyrir ísland er þetta einstaklega mtkilvœgt. Stærstu kostnaöarhðir i erlendum 
kvikmyndaverkefnum hér á landi eru laun starfsmanna. flug hðtel, bilafeigjbtiar 
eldsneyti og matur Þessir liöir eru jafnfríimt mun dýrari hér a landi en i okkar helstu 
samkeppmslóndum þrátt fyrir fall krónunnar. Þaö að þessir Nöir falfa undir 
endurgretðslukerfið mildar 'höggið" og gerir island örlitió samkeppmshæfara.

í umsögn Fjarmáfaraöuneytisins sem fylgir þessu frumvarpt eru fjölmargar 
rangfærslur sem viö teljum nauðsynlegt aö leiörétta.
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I fy js la  iagi ei talað um endurgreiöslukerfiö  s e m  rtkisstyrk, s e m  er alrangt oröafag.
Um er aö ræða tjndurgreiöslu á kostnaöi sem þegar búiö að greiða fyrir hér a 
íandi i útreikningum sem geröir hafa veriö bæði af okkur i Truenorth sem og þeim 
sem visað er I. i bðk Ágústar Einarssonar Hagraen ahnf kvikmyndalistar. kemur skýrl 
I Ijós aö þessr verkefni skiia hagnaði inn i rikiskerfiö, eflir aÓ búið er að standa skil a 
endurgreiðski til framleiöandanna

S óðru lagi i umsðgn r|armálaráðuneytisin$ er venð aÖ blanda saman 
endurgreiöstukerfinu og slyrkjum frá KvikmyndamiÖ5túð Islands Þelta eru algeriega 
öskyldir hluti; og ma ekki undir nemum kringumstæðum bianda bvi saman.
Styrkír frá Kvtkmyndamiöstoö ísiands eru til að slyðja við bakiö á inniendn 
kvi^myndagerö og opna þeim leiö á aö fjármagna framleiöslu kvikmynda hér a landi 
Erlend verkefm sem kvikmynduö eru hér á landi eiga ekkert tilkall til styrkja frá 
Kvikmyndamiðsíoð islands Endurgreiöslur vegna kvikmyndagerðar eru fyrst og 
fremst hugsaöar til að laða aö erlend kvikmyndaverkefni, enda er staöan sú aö án 
siíks kerfis myndi fikkert verkefni rata til landsins.

Þarna er jafnframt vlsað til þess aö stór hluti af endurgreröslum sem hafa veriö 
greiddar út frá upphafi hafi rataö lil innlendra framleiðenda sem er rétt en á sér 
ástæður, einkum tvær Annars vegar aö fljótlega eftir aö þetta kerfi var tekið upp hér 
á landi þá tóku fjölmörg ðnnur iönd upp sambænleg kerfi og buóu miklu betn 
endurgreiðsiu en fsland og þar af leiðandi tóku ertendir framleiðendur þau tðnd fram 
yfir biand sem tökustað. Með hækkuninm i 2 0 %  árið 2009 var samkeppnissiaöa 
Islands a þessum vettvangi ioguð tötuvert og i kjólfarið fóru erlend kvikmyndafyrtrtæki 
að syna islandi aftur ahuga Nokkur verkefni vom alvarlega að skoða Island sem 
tökustað þegar Fyjafjallajokull tók aö gjösa o q  setti strik í reikningmn. sérsfaklega 
vegna þess aö ekki var hægt að li'yggja kvikmyndatökur hér á landi. Það var ekki fyrr 
en i oktober 2010 sem storu erlendu tíyggingafélogin sáu sér aftur fært að tryggja 
Kvikmyntíaverkefni serr yröu tekm upp hér á landi, en slikar tryggingar eru skilyröi á 
ðllum stórum kvikmyndaverkefnum af hálfu framleiöenda. Þaö var þvl toks nú áhö 
2 0 i 1 sem erlend verkefm fðru aftur aö rata til Islands.

I greinargerö fjármáfaráðuneytisins er sagt "að framleiðendum I kvikmyndaiönaöi. 
erlendum sem innlendum, er veittur sjátfstæöur réttur til greiöslna ur rikissjðði uppfylli 
þetr aimenn skilyrði". Þetta er mikil rangfærsla, þvi lógin kveða skýrt á um hvernig 
endurgreiðslum er háttaö og að upphæöm sé 2 0 %  af þeim kostnaði sem  fellur til á 
ís lan d i. M ö o því imeiri pening sem eytt er a Islancfi þvi hasrn er endurgreiösian, og 
jafnframt þvi eru tekjur íslands meiri af vefkefnmu Þaó aö setja þak á 
endurgreiðsluupphæðina getur oröiö til þess aö verkefni komi ekki ti! landsins. 
Serstaktega ef þau eru ákveóin semm hluta árs og fara i upptökur aö hausti eöa vetri 
En einn af kostum eriendra verkefna er að pau eru mjög oft unninn úti á 
landsbyggðinni og oft utan heföbundins ferðamannatima sem skapar atvinnu og 
tekjur á viðkomandi landsvæöum a mikilvægum tima.
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Kvikmyndagerð er emstaklega umhverfisvænn iönaöur sem nýtir náttúru landsins á 
bestar rátí  Þe^ar kvikmyndatökum er lokið er Skittö við tökustað eíns og komiö var 
að honum cg stundum i betra ásigkomulagi en áður, eins og umsögn bæði 
Reykjanesbæjar 09 Reykjanesfölksvagns bera vitni um eftir tökur á Flags of our 
Fathers. Einnig má visa 1 jákvæöar urrsagnir Umhverfisstofnunar og 
Vatna}ókulsþjóögarös eftir kvikmyndatúkur Rtdley Scott vió Dettiföss sl. sumar

i ár, 2011 Yoru 2 erlend verkefm á vegum Truenorth i vinnslu hér á tandi. Annars 
vegar viöbótartökur og efttrvmnsla á myndinni Contraband og hins vegar upptokur á 
hluta stórmyndar Ridley Scott, Prometheus. Samanlagður ko&tnaöur þessara 
tveggja \/erkefna hér á landi nernur rumurn 850 milliónum fynr utan viróisaukaskatt og 
kemur allt það fjármagn frá erlendum framíeiöendum rnyndanna i erlendri mynttiJ 
Jandsins.

Verkefnrö Prometheus gekk einstáklegá vel og hefur spurst vel út tiJ annarra 
fyrirt®kja i USA Það hefur stuðlað aö þvi aö mocg vefkefni eru nú i skoðun og 
undrrbúningsferlt h;a Truenorth fyrir ánö 2012 og gera eriendu framíeiðendurnir allir 
ráð fyrir að endurgretðslulogin verðt áfram i gildi I sinum ásetlunum. Þqss vegna 
skhpttr þaó sköpum fyrir Isiand til að vera samkeppn^shæft og eiga mögufeika á aö fá 
þessi verkefnt til landsins að lög um endurgreiðslu veröi endurnýjuð. því að án þeirra 
munu engm eriend kvikmyndaverkefni rata tit landsms.

Reykjavik,  3. desember 2011
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